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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
วันที่ 19  เมษายน  2566  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์   

----------------------------- 

ผูม้าประชุม 

1 นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาล  
2 นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง รองประธานสภาเทศบาล    
3 นายเฉลิมพล สุวิทยารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4 นางสาวสิริธารณ์ เลาวกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
5 นายไพโรจน ์ อิทธิชัยเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6 นายเจตริณ อ่อนสอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7 นายเอกกร ด ารงโภวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
8 นายธนกร คะกาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
9 นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   

    10  นายเจษฎา ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   11 นางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 

12 นายธน ู ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
13 นายจตุพร เอกวัฒน ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
14 นายมงคล สุนทรเลขา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  
15 นายกฤตภาส คชรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
16 นางสาวอาภัสรา นิโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 

 17     นางสาวสุณี    มังคลารัตนศรี   เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2 นายจิรัฐชัย ปวีวรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3 นางสาวทศมาส หวังสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
4 นายวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ณ อยุธยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
5 นายสิทธิโชค เปาอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
6 นายกรณ์พงษ ์ เจริญฐิติวงศธร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
7 นายสมยศ นะล าเลียง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
8 นายกิตติศักดิ์ ล้ิมจ ารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
    

/ผู้เข้าร่วม...  



๒ 
 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
2 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
3 นายวรวุฒ ิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
4 นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
5 นายธีระเดช  บางสมบุญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
6 นางสาวณิชณันทน์ ฤทธิ์คง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค ์
7 นายพิสิษฐ์  จาริกสกุลชัย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
8 นายวิสุทธิ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาล 
9 นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาล 
10 นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาล 
11 นางทัศนียา เด่ียวไพบูลย์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
12 นางอินทิรา เกตุรัตน์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
13 นายนัชรัศม์ ชูหิรัญญ์วัฒน ์ ผู้อ านวยการส านักช่าง 
14 นายศุภกิจ บัวมา แทน ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขฯ 
15 นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
16 นางสาวสุชาดา จักรผัน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
17 นายธนวัฒน ์ ภู่นารถ ผู้อ านวยการส านักการประปา 
18 นายประเจตน์ จุลพันธ์ แทน ผู้อ านวยการกองสารสนเทศภาษีฯ 
19 นายองอาจ เสือเหลือง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
20 นางมณี  คล้ายคลึง ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง 
21 นางสมบัติ วรวิเวทย์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
22   นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
23 นางพรรณวดี พลแสน ผู้อ านวยการส่วนธุรกิจประปา 
24 นางกัลยา สังคหัตถากร ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุข 
25 นางสาวสุรีรัตน์ ไชยรินทร ์ ผู้อ านวยการบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม 
26 นางภารดี ร่มจ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
27 นายอนุวัฒน ์ พรเหลืองชมภู ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
28 นายเกียรต ิ  จันทนา แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
29 นายจิรวัฒน์   วัฒนาอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4 
30 นายกลยุทธ  เปียอยู่ แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 
31 นายสุทธิวัชร์ ทับเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 6 
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32 นายอัคคณัฐ  ทศศะ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 7 
33 นางสาวณัฐพร สุวรรณกนิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 8 
34 นายอดุลย์ ปรัชญาวุฒิรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาล 

35 นางอัญชัน กฤตรนต์รัศมี หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล 
36 นายถนอมศักดิ์ ซิมทิม หัวหน้าฝุายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล 
37 นางนุชนาถ แก้วสุกัลยา หัวหน้าฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 
38 นางรุ่งรว ี สถิตพงษ์ หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป กองยุทธศาสตร์ฯ 
39 นางสาวกนกวรรณ อุพัฒน ์ หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่ กองยุทธศาสตร์ฯ 
40 นางสาวนุจรีย์ บุญยกร หัวหน้าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ฯ 
41 นางกันต์กนิษฐ์ คณากรศิโรฒม์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักปลัดเทศบาล 
42 นายมนัส พุ่มเพ็ชร หัวหน้างานปูองกันฯ ส านักปลัดเทศบาล 
43 นายชัชชัย แช่มโต แทน หัวหน้างานรักษาความสงบ ส านักปลัดเทศบาล 
44 นายธนันธร พันธุ์รอด หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ 
45 นายบริพงษ์  รัตนศิลป์ หัวหน้างานวิเคราะห์ฯ กองยุทธศาสตร์ฯ 
46 นางสาวเปรมจิตร เถียรอ่ า พนักงานจ้างท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล 
47 นายเกียรติศักดิ์ เหล่าวชิรวงศ์ พนักงานจ้างท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
เปิดประชุม เวลา  10.00  น. 

นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท้ัง 3 ท่าน ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาเทศบาลทุกท่าน  
วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน

ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป    
ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์ เรียนท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภา 
ประธานสภาเทศบาล      คณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา

เทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕66   
 ก่อนท่ีเราจะด าเนินการประชุมขอให้ทุกท่านยืนขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านอดีต นายกเทศมนตรี  

  ดร.ถาวร  นิโรจน์  ขอเชิญครับ 
  ขอขอบคุณท่านพวงเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ท่ีให้เกียรติเข้าร่วม
ประชุมในวันนี้  ขอเรียนเชิญท่านพวงเพชร เขมวิรัตน์ กล่าวต่อท่ีประชุมสภา 

 
 

/นางพวงเพชร... 
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นางพวงเพชร เขมวิรัตน์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ท่านนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์   และ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ดิฉัน นางพวงเพชร เขมวิรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครสวรรค์ ท่านชยันต์ ศิริมาศ ให้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ จึงขออนุญาต
ทุกท่านเข้าร่วมการประชุม  

ระเบียบวาระที่  1     เร่ือง   ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายสมศักด์ิ  อรุณสุรัตน์  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลนครนครสวรรค์  
ประธานสภาเทศบาล    ตามท่ีเทศบาลนครนครสวรรค์  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  (พ.ศ.2566 – 2570)  ทบทวน 

ครั้งท่ี 1/2566 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อน ามาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน โดย
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน
ครั้งท่ี 1/2566 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ส าหรับ
รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวได้ส่งให้ท่านสมาชิกแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ท่าน
สมาชิกตรวจสอบดู หากมีข้อคิดเห็นประการใดขอให้เสนอต่อท่ีประชุม 

ไม่มี 
เป็นอันว่าสมาชิกทุกท่านรับทราบ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ทบทวน คร้ังที่ 1/2566 ของเทศบาลนครนครสวรรค์แล้ว 

ระเบียบวาระที่  2    เร่ือง   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ กล่าวปฏิญาณตน 

นายสมศักด์ิ  อรุณสุรัตน์       ตามท่ีเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์
ประธานสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 4  (กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่าง)  จ านวน  1  คน  เมื่อวันท่ี  19  มีนาคม  2566  นั้น  และ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์  มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลนครนครสวรรค์ เขตเลือกตั้งท่ี 4 (กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่าง) คือ นางสาวอาภัสรา นิโรจน์  
ประกาศ ณ วันท่ี 22 มีนาคม 2566 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ. 2562 มาตรา 17 ก าหนดว่า ก่อนเข้ารับหน้าท่ีสมาชิกสภาเทศบาล ต้องปฏิญาณตนในท่ี
ประชุมสภาเทศบาลว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท้ังจะซื่อสัตย์สุจริต 
และปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ดังนั้น ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอาภัสรา นิโรจน์
ยืนขึ้นและกล่าวค าปฏิญาณตน  

นางสาวอาภัสรา นิโรจน์       “ข้าพเจ้า  นางสาวอาภัสรา นิโรจน์ ขอปฏิญาณว่าจะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ 
สมาชิกสภาเทศบาล แห่งราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” 

นายสมศักด์ิ  อรุณสุรัตน์ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล   ได้กล่าวค าปฏิญาณตนแล้วถือว่า    ท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     โดยสมบูรณ์  และจะปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้ปฏิญาณตนไว้     

ระเบียบวาระที่  3     เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยแรก  
             ประจ าปี พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  
 

/นายสมศักด์ิ… 
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นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์        รายงานการประชุมดังกล่าว เลขานุการได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    ขอให้ทุกท่าน  ตรวจสอบดูในบันทึกรายงานการประชุม   สมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าประการใด    
 โปรดเสนอต่อท่ีประชุม  
                                          ไม่มี 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขในรายงานการประชุม  ผมขอมติจากท่ีประชุมสมาชิกท่านใด 

 รับรองรายงานการประชุม   โปรดยกมือขึ้น     
ยกมือ  14   เสียง 

                                      สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 
                                      ยกมือ  -   เสียง 
                                         เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจ าปี 
 พ.ศ. 2566 วันที่  27  กุมภาพันธ์  2566 
  ด้วยคะแนน   14  เสียง   เป็นเอกฉันท์       

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง   ขอเสนอญัตติ ขอรับความยินยอมท าการนอกเขตเทศบาล (ส านักช่าง) 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี      กระผมขอเสนอญัตติ ขอรับความยินยอมให้ท ากิจการนอกเขตเทศบาลกรณีองค์การบริหารส่วน

ต าบลหัวถนน   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานท่ีส าหรับก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครสวรรค์  ณ  ศูนย์
ก าจัดมูลฝอยเทศบาลนครนครสวรรค์ ต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยยินดีช าระ
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการก าจัดขยะมูลฝอยตามระเบียบกฎหมายท่ีเทศบาลนครนครสวรรค์
ก าหนด นั้น 

เทศบาลนครนครสวรรค์พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนนไม่มีสถานท่ีส าหรับ
ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีของตนเอง และได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัว
ถนน ให้ท ากิจการนอกเขตเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและ
ถูกหลักวิชาการ จึงประสงค์ขอใช้สถานท่ีส าหรับก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครสวรรค์  ซึ่งพื้นท่ี
ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครสวรรค์ ประกอบกับเทศบาลได้รับความยินยอมให้ท า
กิจการนอกเขตจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือแล้ว ดังนั้นจึงต้องได้รับความยินยอมจากสภา
เทศบาลนครนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 57 ทวิ 
และค าส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 961/2534 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2534 เรื่อง มอบอ านาจในการ
อนุมัติให้เทศบาลและสุขาภิบาล ท ากิจการนอกเขตแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขตเมื่อ 

(๑) การนั้นจ าเป็นต้องท า และเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีด าเนินตามอ านาจหน้าท่ีอยู่
ภายในเขตของตน 

(2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภา
ต าบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ  

(3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาให้ความ

ยินยอมใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน   ท ากิจการนอกเขตในการน าขยะมาท้ิงในสถานท่ีก าจัดขยะ 
 

/มูลฝอยของ... 
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มูลฝอยของเทศบาลนครนครสวรรค์ ต่อไป ขณะนี้บ่อก าจัดขยะของเราได้ฝังกลบไปเรียบร้อยแล้วในบ่อท่ี 
1 และบ่อท่ี 2 เราก าลังด าเนินการฝังกลบในบ่อท่ี 3 ใช้เวลาอีกประมาณ 1 ปี ท่ีจะรับขยะจากภายนอก 

          ส่วนเรื่อง RDF น่าจะด าเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม เพราะเนื่องจากเขาด าเนินการต่างๆ 
          เพื่อน ามาประกอบ  

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
รองประธานสภาเทศบาล ผมนายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
  ขอสอบถามในเรื่องท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน ท่ีเขาจะน าขยะมาท้ิงเขาต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมให้เราหรือไม่  ถ้าเสียในอัตราละเท่าไหร่ การช าระต้องช าระเป็นรายครั้ง ราย
เดือน หรือรายปี 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ช่ังเป็นรายวันและรวมไว้ คิดค่าบริการเป็นรายเดือน คิดค่าบริการ 330 บาท ต่อตัน แต่

ต้นทุนท่ีเราท า 290 บาท ต่อตัน ปัจจุบันเราจะมีก าไรในส่วนนี้ประมาณ 5 ล้าน แต่ถ้าเราท า
ระบบ RDF แล้ว ก าไรจะมีมากขึ้นประมาณ 10 – 15 ล้านในส่วนนี้ 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล       ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติใหค้วามยินยอมท าการนอกเขตเทศบาลของ 
 ส านักช่าง  
      โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ  15  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ  -  เสียง 
 เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความยินยอมท าการนอกเขตเทศบาล 

  ด้วยคะแนน  15  เสียง  เป็นเอกฉันท์       

ระเบียบวาระที่  5   เร่ือง    ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทนุส ารองเงินสะสมและเงินสะสม ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส านักการประปา) 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมและเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 เนื่องด้วยส านักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ จะด าเนินการปรับปรุงระบบผลิตและ 
 จ าหน่ายน้ าประปา เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตน้ าประปา และลดพลังงาน ลดค่ากระแสไฟฟูาในการผลิตและ

จ าหน่ายน้ าประปา พร้อมขยายการจ าหน่ายน้ าประปาท่ีสะอาดและได้มาตรฐานให้กับประชาชนใช้อย่าง
ท่ัวถึง แต่เนื่องจากส านักการประปามิได้ต้ังงบประมาณรองรับไว้ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติสภาเทศบาลใช้
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมและเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามโครงการดังกล่าว  จ านวน 1 โครงการ เป็น
เงิน 38,500,000 บาท (สามสิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งท่ี 1/2566 ส่วนท่ี 3 หน้า 209-210  ดังนี้  

/1. โครงการ… 
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    1. โครงการปรับปรุงระบบผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา  
      - ขยายก าลังผลิตน้ าประปาสถานีผลิตน้ าเกาะยม 200 ลบ.ม./ชม. เป็น 400 ลบ.ม./ชม. 

- ติดต้ังเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟูา (IE3) แรงสูงขนาด 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม. พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ังระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์จ านวน 2 ชุด  

- ก่อสร้างแพสูบน้ าแรงต่ าพร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟูา ( IE3) ขนาด 400 ลบ.ม.  
ส่งสูง 30 ม.     

- ติดต้ังมอเตอร์ไฟฟูาประสิทธิภาพสูง ( IE3) ติดต้ังยอร์ยและปรับปรุงแท่นเครื่องสูบน้ า 
โรงสูบแรงต่ า, แรงสูงสถานีผลิตน้ าโกสีย์ จ านวน 15 ชุด  

- วางท่อเมนจ่ายน้ าประปาสถานีผลิตน้ าประปาเกาะยมถึงสถานีผลิตน้ าประปาแควใหญ่ โดยวาง
ท่อ HDPE ช้ันคุณภาพ PN10 ขนาด 250 ความยาวไม่น้อยกว่า 245 ม. ท่อ HDPE ช้ันคุณภาพ PN6 
ขนาด 250 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,130 ม.  

- วางท่อเมนจ่ายน้ าประปาถนนริมเข่ือนถึงโรงเรียนเทศบาลวัดเขาจอมคีรีนาคพรต ท 6 โดยวาง
ท่อ HDPE ขนาด 250 มม. ช้ันคุณภาพ PN10 ความยาวไม่น้อยกว่า 240 ม. ท่อ PVC ขนาด 250 
มม. ช้ัน 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยางความยาวไม่น้อยกว่า 800 ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาลนครนครสวรรค์  

อ านาจอนุมัติเป็นของสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 (2) และ ข้อ89  ซึ่งส านักการประปา มีเงินทุนส ารองเงิน
สะสม ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2566 ท่ีสามารถน าไปใช้ได้ จ านวน 19,794,112.88 บาท (สิบเก้าล้าน
เจ็ดแสนเก้าหมื่นส่ีพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)และเงินสะสม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2566 ท่ีสามารถน าไปได้จ านวน 19,457,629.68 บาท (สิบเก้าล้านส่ีแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบ
เก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)  รวมเงินทุนส ารองเงินสะสมและเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ไ ด้ 
39,251,742.56 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนหา้หม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยส่ีสิบสองบาทหา้สิบหกสตางค์)  

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 เรียนว่าเดิมเราจะด าเนินการท าประปาใหม่ท่ีเกาะยม แต่ปัญหาเราของบประมาณไปแต่ไม่ได้เรา
จึงคิดว่า ควรจะด าเนินการปรับปรุงในส่วนของเราโดยเพิ่มปริมาณการผลิต 100 เป็น 400 ลูกบาศก์
เมตรต่อช่ัวโมง จะท าให้สามารถใช้น้ าประปาถึงประมาณ 8000 ราย ตรงนี้เราจะติดต้ังเครื่องสูบน้ าแรง
สูง 2 ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจ่ายน้ าประปาและแรงดันสูงถึงถนนโกสีย์จากแยกไกรลาส ตลาดริมน้ า
จนถึงศรีนคร จะเพิ่มแพสูบน้ าผลิตน้ าดิบ และเปล่ียนมอเตอร์ไฟฟูาประมาณ 15 ชุด ท่ีเป็นของเก่าติดต้ัง
มาแล้ว 20 กว่าปี เพราะจะได้เซฟค่าไฟฟูาเราเพิ่มข้ึนมาด้วย วางท่อข้ามจากเกาะยมไปท่ีแทงค์น้ าประปา
แควใหญ่ วางใต้แม่น้ าและยกเลิกแทงค์ท่ีแควใหญ่ท้ังหมดเอาน้ าประปาท่ีผลิตตรงนี้ไปใช้แทน และรวมถึง 
โรงเรียน ท 6 และประชาชนแถวนั้นได้ใช้น้ าด้วยแต่ต้องด าเนินการปรับปรุงตรงนี้ไปก่อนเพราะถ้ารอ
งบประมาณจะล่าช้า และเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะน ามาปรับปรุงช่ว ยลดค่าใช้จ่ายด้าน
กระแสไฟฟูา 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุภาพร แตงนารา เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
รองประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 

 
/ขอสอบถาม... 



๘ 
 

  ขอสอบถามโครงการเรื่องการด าเนินการเรื่องน้ าประปา ในส่วนนี้ทางสภาเราก็ได้พูดกันมานานแล้วแต่
โครงการไม่ผ่านการอนุมัติตามท่ีท่านนายกได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณไป ในครั้งนี้ดิฉันเห็นชอบ
ด้วย   จากการที่จะด าเนินการขยายเขตประปาโดยใช้งบประมาณของเทศบาลเราด าเนินการเองจะเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลของเราฝ่ังเกาะยม ฝ่ังแควใหญ่ ฝ่ังวัดเขา 
เพราะค่าใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาคอัตราสูงมาก เช่นท่ีท่านนายกกล่าวถึงโรงเรียนเทศบาลเราใช้น้ าเดือน
ละเป็นแสน ดิฉันจึงอยากทราบว่าโครงการท่ีเราจะด าเนินการนี้ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการนาน
เท่าไหร่และจะใช้ได้ประมาณเมื่อไหร่ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ น่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน เพราะในส่วนแควใหญ่จนถึงบางปรองไมน่่าจะมีปัญหา  
นายกเทศมนตรี           เพราะใช้น้ าประปาของเทศบาลเราอยู่แล้ว แต่ในส่วนเขาโรงครัว วัดเขาจะต้องเปล่ียนมิเตอร์ของประปา 
           ส่วนภูมิภาคและเปล่ียนท่อมาเป็นมิเตอร์เทศบาลไล่เปล่ียนไป แต่ก่อนอื่นต้องน าไปเปล่ียนให้โรงเรียน 
            เทศบาลของเราก่อน แต่ในส่วนแทงก์ท าได้เลยเราได้อนุมัติเทศบัญญัติของประปาไปแล้ว จะประกาศใช้ 
            วันท่ี 1 มิถุนายน 2566 นี้ 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมและเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักการประปา โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ  15  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ  -  เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมและเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566   

  ด้วยคะแนน   15 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2566  เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    กระผม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ซึ่งส านักปลัดเทศบาลมีความจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนงบประมาณในการด าเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ซึ่งไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ          พ.ศ.2566 ในการจัดซื้อไว้  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ 

      โอนลด   
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  
   1. เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       จ านวนเงิน  20,000  บาท 
   2. ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี       จ านวนเงิน  37,000  บาท 
    รวมโอนลด 2 รายการ จ านวนเงิน  57,000 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

/แผนงาน... 



๙ 
 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   3. เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         จ านวน  195,840  บาท 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าใช้สอย 
   4. โครงการอบรมอาสาจราจร           จ านวน    38,000  บาท 

  รวมโอนลด 2 รายการ  จ านวนเงิน  238,000 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
  รวมโอนลดทั้งสิ้น 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,480 บาท  
 (สองแสนเก้าหม่ืนสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. เก้าอี้ส านักงาน หุ้มเบาะหนัง มีพนักพิง มีท่ีพักแขน ขนาดไม่ต่ ากว่า 60x66x95 เซนติเมตร 
จ านวน 68 ตัว (เพื่อใช้ส าหรับห้องประชุม 3/3)   จ านวน 195,840 บาท 

2. เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝูา 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ ากว่า 46000 BTU  จ านวน 1 เครื่อง 
(เพื่อใช้ส าหรับติดต้ังห้องส านักปลัด)    จ านวน   95,000 บาท 
 รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  2 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,480 บาท                
(สองแสนเก้าหม่ืนสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)                                  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2563  หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  พิจารณาต่อไป 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักปลัดเทศบาล โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ  15  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ  -  เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  ด้วยคะแนน  15  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ือง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ส านักสาธารณสุขฯ) 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

/ขออนุมัติ… 
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 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 เนื่องจาก 
มีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ในการนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการ ส า นัก
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จึงขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีจะด าเนินการจัดหาในปีงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 ซึ่งก าหนดให้ การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อนี้ 

 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
- รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูล
ฝอย  ชนิด  6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อย
กว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย
กว่า 130 แรงม้า งบประมาณท่ีต้ังไว้ เป็นเงิน 
3,500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยก
ภาชนะรองรับมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีก าลังแรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จ านวน 1 คัน 

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1. เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะ
รองรับมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ 
2. เครื่องยนต์ เป็นชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ 
3. มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 
ไม่เกิน 3,300 รอบ/นาท ี
4. ตอนท้ายเก๋งติดต้ังเครื่องยกภาชนะรองรับมูล
ฝอย ท างานด้วยระบบไฮดรอลิก 
5. มีภาชนะรองรับมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่
น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 5 ใบ 
 
 

- รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูล
ฝอย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 
6 สูบ 4 จังหวะ มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 
240 แ รง ม้ า  ง บประมาณ ท่ี ต้ั ง ไ ว้  เ ป็ น เ งิ น 
3,500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยก
ภาชนะรองรับมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีก าลังแรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จ านวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1.เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะ
รองรับมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ 
2.เครื่องยนต์ เป็นชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ 
3.มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า  
4.ตอนท้ายเก๋งติดต้ังเครื่องยกภาชนะรองรับมูล
ฝอย ท างานด้วยระบบไฮดรอลิก 
5.มีภาชนะรองรับมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อย
กว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 4 ใบ 

  
  จึงน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

/นางสุภาพร… 



๑๑ 
 

นางสุภาพร แตงนารา เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
  ขอสอบถามเรื่องรถขยะท่ีจัดซื้อเป็นรถขยะที่ทุ่นแรงคนท่ีใช้ และเป็นคันแรกของเทศบาลเรา 
          ใช่ไหม เพราะขยะเราเยอะมากถ้าช่วยทุ่นแรงและถนอมร่างกายคนในการหยิบจับขยะมาเทในรถใช่ไหม 
                                เพราะขยะในเขตเทศบาลเราเยอะมากถ้าได้แบบนี้อีกหลายๆ คันคงจะดีค่ะ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี           อันนี้เป็นรถขนถังคอนเทนเน่อร์ใหญ่ท่ีวางอยู่ตามตลาดท่ีเป็นถังใหญ่ ไม่ใช่รถขยะเพราะรถ 
          ขยะเราซื้อไปแล้ว  2  คัน   แต่ปัญหามันติดอยู่ท่ีหากต้องด าเนินการซ่อมคุณสมบัติของอู่ซ่อมต้องมีระยะ 
                              ทางไม่เกิน 150 กิโลเมตร ตอนนี้ส่งไปส านักงบประมาณเรื่องค้างอยู่ประมาณ 6 เดือนและยังไม่ทราบว่า 
                                ส านักงบประมาณ   จะพิจารณาให้ซื้อได้หรือไม่   ต้องรอให้ส านักงบอนุมัติว่าทุกอย่างถูกต้องตามท่ีเรา 
                                ด าเนินการทางด้านพัสดุไปจึงจะซื้อได้ 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 

นายธนู ชีวินโชติมา เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
สมาขิกสภาเทศบาล กระผม นายธนู ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
           ในเรื่องรถขยะของเราท่ีไปเก็บขยะตามหมู่บ้านต่างๆ ส่วนมากเวลาเข้าไปเก็บขยะตามหมู่บ้าน 
                                ก็จะมีเศษขยะและน้ าเรี่ยไปส่งกล่ินเหม็นไปตามทางอยากฝากให้แก้ไข 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  สืบเนื่องจากถังมันพุและได้บอกให้ทางสาธารณสุขด าเนินการน าไปซ่อม  เนื่องจากการทิ้งขยะ 
                               ไม่มีการคัดแยกขยะ  น้ าท่ีรวมอยู่ในถุงท่ีท้ิงลงไปในขยะ พอรถบีบอัดน้ าก็จะแตกออกมาไหลมาท่ีรองน้ า 
                                และท่ีรองน้ าพุน้ าก็จะไหลลงมาท่ีพื้น ก าลังเร่งให้ด าเนินการซ่อม แต่อนาคตว่าจะท าระบบซื้อรถส าหรับ 
                                ขยะเปียกวิ่งเก็บตามตลาดสด  ถ้าชาวบ้านมีการคัดแยกการท้ิงขยะให้เรา  และเราต้องมีความพร้อมและ 
                                มีการประชาสัมพันธ์จะได้มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นในอนาคตข้างหน้า  

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณประจ าปี

งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 ของส านักสาธารณสุขฯ โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ 15 เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ - เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2566 

  ด้วยคะแนน 15 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ือง   อื่นๆ  

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์ ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

 
/นายกฤตภาส... 



๑๒ 
 

นายกฤตภาส คชรัตน์ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายกฤตภาส คชรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 4  
  พอดีผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากชุมชนอ้อมเขาโกรกพม่า  เรื่องน้ าประปา จ านวนหลายครั้ง 
                                 บางทีก็ส่งไลน์มา ขอทราบว่า เราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาระบบน้ าประปาให้กับชุมชนอย่างไรเพื่อให้มันดีขึ้น 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ปัญหาของเราก็ คือ แทงค์ท่ี 5000  ลิตรตรงแขวงการทางถนนสาย 117  ตัวปั้มช ารุดไป 2 
                                ตัวและด าเนินการซ่อมได้เพียง 1 ตัว และน้ ายังไม่เต็มถัง และการใช้น้ าเร็วกว่าท่ีเราสูบน้ าข้ึนไปจึงท าให้ 
                                 เกิดปัญหาตรงนี้ ขออนุญาตให้ทางท่าน ผอ.ส านักการประปาตอบ 

นายธนวัฒน์  ภู่นารถ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ผู้อ านวยการส านักการประปา ปกติตัวปั้มเราช ารุดไป 2 ตัวและด าเนินการซ่อมเสร็จแล้ว แต่อาจจะมีบางช่วงท่ีใช้น้ าปริมาณ 
                                เยอะในช่วงสงกรานต์ คาดว่าจะสู่สภาวะปกติได้ในสัปดาห์หน้า 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์ ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุภาพร แตงนารา เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
รองประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวถึงการท่ีเราเป็นเจ้าภาพกีฬานครสวรรค์เกมส์ท่ีผ่านมา และ 
           จะมีงานกีฬาอาวุโส ชอนตะวันเกมส์ ท่ีทางเทศบาลเราได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ อยากให ้
           ท่านนายกเล่าว่ากีฬานครสวรรค์เกมส์ท่ีผ่านมาเราประสบความส าเร็จอย่างไร  และเรามีการเตรียมความ 
           พร้อมในงานกีฬาอาวุโส ชอนตะวันเกมส์ อย่างไรบ้าง 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติท่ีผ่านมา ครั้งท่ี  38 “นครสวรรค์เกมส์”  ต้ังแต่วันท่ี 25 
                               มีนาคม – 3  เมษายน 2566ท่ีเราได้เป็นเจ้าภาพรวม 49 ชนิดกีฬาท่ีเราจัดการแข่งขัน สรุปนครสวรรค์ 
                               เราได้ล าดับท่ี  4  ได้  30 เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน 31 เหรียญทองแดง รวม 82 เหรียญ รองจาก 
                               กรุงเทพมหานคร  ชลบุรี  และเชียงใหม่ เมื่อปีท่ีแล้วเราได้ล าดับ 10 แต่ปีนี้ล าดับเราดีขึ้นได้ 20 เหรียญ 
                               เหรียญทองมากขึ้น  10  เหรียญ  ปีนี้ชนิดกีฬาท่ีเราได้   ต้องขอบคุณทีมกีฬายิงปืน  ท่าน  สท.เจตริณ 
                               อ่อนสะอาด ท่ีได้ 10 เหรียญทอง ส่วนกีฬายกน้ าหนักเราได้ 13 เหรียญทอง ในอนาคตกีฬายิงปืนจะเป็น 
                               กีฬาอีกประเภทหนึ่งท่ีทาง โรงเรียน  ท 9  เพราะเราได้วางแผนจะสร้างอาคารยิงปืนเพื่อซ้อมไปใช้ในการ 

แข่งขนั เพราะนักกีฬาเป็นเป็นเด็กนครสวรรค์เรา รวมถึงในส่วนนกักีฬายกน้ าหนักท่ีก าลังหาเด็ก ท่ีเป็น
เด็กนครสวรรค์เรามาเป็นนักกีฬาเพราะเราสามารถฝึกซ้อมได้ต้ังแต่ระดับ ป 4 – ป 6 จนถึงมัธยม 1 - 3 
พัฒนาต่อยอดถึงโรงเรียน ท. 9 ได้เลย โรงเรียนกีฬาเรามีนักยกน้ าหนักประมาณ 80 คน และตัดกีฬาท่ี
เราไม่ประสบความส าเร็จออกไป  และสนับสนุนพัฒนากีฬาท่ีเราประสบความส าเร็จ และยังมีกีฬาอีก 2 
– 3 ชนิดท่ีเราจะพัฒนาเพื่อการแข่งขันเพิ่มมาได้อีกประเภทกีฬาเทควันโด และกีฬาปันจักสีลัต จ านวน
เหรียญเยอะมาก เราจะสนับสนุนบุคคลให้มากขึ้น  แต่ประเภททีมเราก็ไม่ได้เป็นรองใคร น่าเสียดายทีม
ฟุตบอลหญิงเรายังไม่ประสบความส าเร็จแต่ทีมฟุตบอลชายเราประสบความส าเร็จนักกีฬาของเราเป็นเด็ก
โรงเรียน ท 9 ท้ังหมด มีเด็กของโรงเรียนสวนกุหลาบ 3 คนร่วมทีม เราเล่นดีกว่าแต่เรามาแพ้ตรงจุดโทษ 
ปัญหาอุปสรรคในการจัดการแข่งขันมีบ้างด้านประเภทไฟฟูาส่องสว่าง มีลมพายุ ท าให้สถานท่ีเสียหายแต่
เราแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเรียบร้อย ส่วนกีฬาอาวุโสท่ีจะมีขึ้นในวันท่ี  22 – 28 นี้ มี 15 ชนิดกีฬา 

/เป็นท่ีน่า... 



๑๓ 
 

เป็นท่ีน่าห่วงใยเพราะเป็นผู้อาวุโส และท่านผู้ว่าได้เรียกประชุมและบอกว่าในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ นี้
อากาศร้อน 40 กว่าองศา กรีฑา แข่งท่ีเดิมสนามกีฬากลาง เกตบอล แข่งขันที่มหาวิทยาลัยราชภัฎใน
เมือง  กอล์ฟ แข่งท่ีเดิมสนามค่ายจิระประวัติ  ตะกร้อ แข่งท่ีเดิมท่ีโรงเรียนกีฬา เทนนิส แข่งท่ีเดิมท่ี
สนาม อบจ. การแข่งขันกีฬาจะแข่งกลางคืน เทเบิลเทนนิส ย้ายไปแข่งขันท่ีวิทยาลัยอาชีวะในห้องแอร ์
กีฬาบาสเกตบอล  ในสนาม 4000 ท่ีนั่ง กับอาคารอเนกประสงค์  แบตมินตันแข่งขันที่เดิม แต่เพิ่มท า
สปริงเกิ้ล ติดพัดลมดูดอากาศเพื่อลดอุณหภูมิความร้อน กีฬาเพาะกายย้ายจากหน้าอุทยานฯ ไปอยู่ท่ีลาน
ดนตรีในอุทยานสวรรค์และได้ให้ สท.กฤตภาส ไปคุมในส่วนนี้แทน ฟุตบอล จาก 2 สนาม เพิ่มเป็น 4 
สนาม เปล่ียนแปลงเวลาและเพิ่มสนามท่ี อบจ. โรงเรียนสวนกุหลาบ และบึงบอระพ็ด สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฎย่านมัทรี แต่การแข่งขันชิงชนะเลิศมาแข่งท่ีสนามกีฬากลาง  ส่วนกีฬายิงปืนให้ท่าน 
สท.เจตริณ อ่อนสะอาด ควบคุมและท่านเป็นผู้แข่งขันด้วย ลีลาศแข่งท่ีราชภัฏย่านมัทรี ว่ายน้ าแข่งขัน
ตอนเย็นท่ีสนามกีฬากลาง  ติดไฟฟูาส่องสว่างเพิ่มให้ท่ีบริเวณสระว่ายน้ า รถพยาบาลเราก็จะมีหลายๆ 
สนามท่ีเราประสานขอหมอไว้ด้วย และเชิญท่านสมาชิกร่วมในพิธีเปิด ในวันท่ี 22 เวลา 18.00 น. 
รายละเอียดจะส่งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์ ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายธนู ชีวินโชติมา เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธนู ชีวินโชติมา  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
 ในช่วงเดือนมีนาท่ีผ่านมาเรามีงานส าคัญ 3 งานท่ีท่านนายกของเราเหนื่อยมาก งานแรก คือ 

งานสโมสรไลอ้อนส์ ซึ่งท่านได้ดูแลสถานท่ีและผู้ร่วมงานท่ีมีสมาชิกจ านวนมากท าให้เศรษฐกิจในจังหวัด
เราดีขึ้นมาก  งานท่ีสอง คือ งานคุณแม่ส าเนาว์ ท่านนายกก็เหนื่อยมากทุกท่านรู้ งานสุดท้าย งานกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ นครสวรรค์เกมส์ ซึ่งท่านนายกได้รับภาระหนักมากทุกอย่าง มีสถานท่ีจัดการแข่งขันกีฬา
หลายสนาม หลายแห่งเป็นจ านวนมาก  ท้ังมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏย่านมัทรี สนาม
ท่ีบึงเสนาทและในเมืองอีกหลายแห่งในเมือง ผมเฝูาติดตามอยู่และอย่างปัญหาลมพายุท่ีพัดเต็นท์ทุกแห่ง
ท่ีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาพังหมดวันรุง่ขึ้นท่านนายกก็เร่งแก้ไขปัญหา และได้คุยกับนักกีฬาต่างจังหวัด ชม
ว่าจังหวัดนครสวรรคจั์ดดี เศรษฐกิจของจังหวัดเราดีขึ้นรายได้เงินสะพัด 850 ล้าน ท้ังนี้ท้ังนั้น 2 เดือนนี้
ผมว่า รายได้เข้ามาจังหวัดนครสวรรค์เราประมาณ 2000 กว่าล้านได้ ในการนี้ สมาชิกเทศบาลของเรา
ต้องขอขอบคุณท่านนายก ณ ท่ีนี้ด้วย 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ยังมีอีก 2 งาน คือ งานเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาเทศบาลเรา และเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอขอบคุณทุกท่านเช่นกัน  

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์ ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม 
 บัดนี้  สภาเทศบาลได้ด าเนินการประชุมจนครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว 

 ผมต้องขอขอบคุณ  ท่านพวงเพชร   เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ท่าน
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   รองประธานสภาฯ   เลขานุการสภาฯ คณะ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ท่ีได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา       12.15 น.    
 

/ลงช่ือ...  



๑๔ 
 

        

 ลงช่ือ        บันทึกเทปรายงานการประชุม 

   (นายเกียรติศักดิ์  เหล่าวชิรวงศ์) 
              พนักงานจ้าง  
 

 ลงช่ือ          ถอดเทป/พิมพ์รายงานการประชุม 

          (นางกันต์กนิษฐ์ คณากรศิโรฒม์) 

   เจ้าพนักงานงานธรุการช านาญงาน 

 

 ลงช่ือ           ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางอัญชัน  กฤตรนต์รัศมี) 

         หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป  
   

 ลงช่ือ      ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางทัศนียา  เด่ียวไพบูลย์) 

          หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   

 ลงช่ือ           เลขานุการสภาเทศบาล 

        (นางสาวสุณี  มังคลารัตนศรี) 

          ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 

                  

 

 

 

 

 /ได้ตรวจสอบ… 

 



๑๕ 
 

ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมนี้ ถูกต้องแล้ว  เมื่อวันท่ี  19   เดือน     พฤษภาคม   พ.ศ. 2566 

 

      ลงช่ือ  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายไพโรจน์  อิทธิชัยเจริญ) 

                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 
      ลงช่ือ            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายมงคล   สุนทรเลขา) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  
 
 
      ลงช่ือ ติมา       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                 (นายธนู  ชีวินโชติมา) 

                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
 
 

ลงช่ือ    อาด         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                              (นายเจตริณ  อ่อนสอาด) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 

ลงช่ือ    หวังสุข       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          (นางสาวทศมาส  หวังสุข) 

                                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

  สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล 
 สมัย   วิสามัญ     สมัยท่ี   2  ครั้งท่ี    -    ประจ าปี พ.ศ. 2566   วันท่ี   14   เดือน    กรกฎาคม     พ.ศ. 2566 

 

      ลงช่ือ      สมศักดิ์  อรุณสุรัตน์ 

               (นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์) 

                  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 


